

Số: 359 /BC-STNMT

Kon Tum, ngày 25 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO

Công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Thực hiện Văn bản số 2429/BTNMT- TCMT ngày 28/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v rà soát, đánh giá công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn và kiểm tra, đánh giá các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, các số liệu tại một số tài liệu có liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo như sau:

1. Tình hình thực hiện quy hoạch quản lý chất thải rắn:

- Về xây dựng, ban hành văn bản quy định, hướng dẫn các địa phương trong việc thực hiện quy hoạch quản lý chất thải: Ngày 01/7/2011, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 596/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020. Trên cơ sở Đề án Quy hoạch được duyệt để UBND các huyện, thành phố quản lý và tổ chức thực hiện.

- Theo Đề án quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt, đến nay các dự án đang được đầu tư xây dựng gồm có: Nhà máy xử lý và tái chế rác thải thành phố Kon Tum; Bãi xử lý rác thải Trung tâm huyện Tu Mơ Rông; Bãi chôn lấp chất thải rắn tại thôn Kon Ke 2, xã Đăk Long, huyện Kon Plong và Bãi xử lý rác thải huyện Đăk Tô, Bãi xử lý rác huyện Đăk Hà (*đang xây dựng*).

- Để được đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường theo hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ và quy mô, công suất phù hợp với khả năng tiếp nhận và xử lý lượng rác thải theo Đề án quy hoạch đã được phê duyệt thì cần có nguồn vốn đầu tư tương đối lớn, đây là một bài toán khó cho tỉnh trong việc triển khai thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt. Vì Kon Tum là tỉnh có điều kiện KT-XH còn nhiều khó khăn, nguồn thu ngân sách của tỉnh còn thấp nên khả năng bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch còn hạn hẹp. Trong khi đó việc kêu gọi các nguồn vốn đầu tư cũng như các thành phần kinh tế tham gia xã hội hóa cho công tác thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn.

2. Tình hình phát sinh, phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn

- Tình hình phân loại, thu gom, vận chuyển:

+ Tỉnh Kon Tum hiện nay có 09/10 huyện, thành phố có bãi xử lý chất thải rắn tập trung (huyện Ia H'Drai chưa có bãi rác). Hầu hết các bãi chôn lấp có quy mô nhỏ, đang trong tình trạng quá tải, ô nhiễm môi trường.